

Từ khuyến học, khuyến tài đến xây dựng xã hội học tập

KỶ II: XUẤT HIỆN NHIỀU ĐIỂM SÁNG



Từ số tiền thu được từ quỹ nuôi heo tình bạn, Đoàn Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng) đã trao tặng em Võ Thị Phương, học sinh của trường một chiếc xe đạp.

Ảnh tư liệu

Có thể khẳng định, Đề án 281 là nội dung lớn nhằm thực hiện Đề án 89 về "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020". Thông qua nhiều hoạt động đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Cách làm sáng tạo

Trên 27 tỷ đồng là tổng số tiền quy khuyến học mà các cấp hội khuyến học huyện Đông Hưng huy động được tính đến hết năm 2020, cao nhất tính. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: 5 năm qua, phong trào xây dựng quỹ khuyến học phát triển mạnh, có nhiều hình thức huy động quỹ, đặc biệt mô hình nuôi heo khuyến học trong học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT đã trở thành phong trào rộng khắp. Hàng năm, toàn huyện đã huy động quỹ khuyến học gồm quỹ khuyến học gia đình, dòng họ, cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khen thưởng cho hàng chục nghìn học sinh học giỏi, cấp học bổng cho hàng nghìn

học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dòng họ Đỗ Quý, xã Đông Cường là một điển hình. Ông Đỗ Quý Mạnh, trưởng ban khuyến học dòng họ chia sẻ: Nếu như năm 2016, tổng số quỹ mới đạt 87 triệu đồng thì đến nay đã tăng lên trên 280 triệu đồng. 5 năm qua, ban khuyến học dòng họ đã khen thưởng 248 lượt con cháu với tổng số tiền 76,5 triệu đồng. Để huy động được nguồn quỹ trên, chúng tôi tập trung 4 nhóm là những người cao tuổi tâm huyết trong dòng họ, những người trong dòng họ công tác tại địa phương, những người thành đạt và những gia đình có con học giỏi được khen thưởng. Nhân dịp tết Nguyên đán, giỗ họ, tháng khuyến học, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ khuyến học dòng họ, đồng thời đưa thông tin những người ủng hộ quỹ vào bảng khuyến học dòng họ và để vinh danh, khuyến khích, kêu gọi con, em ủng hộ quỹ vào bảo đảm công khai, minh bạch. Sau khi tổ chức tuyên dương, khen thưởng con cháu trong dòng họ, chúng tôi gửi toàn bộ số tiền quyên góp được vào ngân hàng, hàng tháng có lãi suất cộng dồn để khen thưởng cho các đợt tiếp theo. Nhờ vậy, quỹ khuyến học của dòng họ năm

sau luôn cao hơn năm trước, góp phần khuyến khích phong trào học tập của con cháu trong dòng họ.

Cùng với việc khuyến khích trẻ em và người lớn học tập, việc xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng trở thành nơi học lý thuyết và thực hành của người lớn được các địa phương đặc biệt chú trọng. Là xã ven biển xa trung tâm huyện, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nam Phú (Tiền Hải) xác định xây dựng xã hội học tập là cơ hội, động lực giúp trẻ em và người lớn ra sức học tập, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Trần Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã cho biết: Với mục đích trên, những năm qua, địa phương đã xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng xã thực sự trở thành cơ sở giáo dục thường xuyên và để vinh danh, khuyến khích, kêu gọi con, em ủng hộ quỹ vào bảo đảm công khai, minh bạch. Sau khi tổ chức tuyên dương, khen thưởng con cháu trong dòng họ, chúng tôi gửi toàn bộ số tiền quyên góp được vào ngân hàng, hàng tháng có lãi suất cộng dồn để khen thưởng cho các đợt tiếp theo. Nhờ vậy, quỹ khuyến học của dòng họ năm

Ông Đỗ Đình Trọng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Hội Khuyến học huyện Đông Hưng và Trung tâm Học tập cộng đồng xã Nam Phú chỉ là 2 trong rất nhiều điển hình tiên tiến của các mô hình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Từ những điển hình này, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số.

(còn nữa)
ĐẶNG ANH

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Được xác định là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Nhịp sống hiện đại, sự phát triển của xã hội kéo theo nhiều hệ lụy như: tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, ly hôn... Năm bắt được tình hình, tâm lý của hội viên, các cấp hội đã triển khai sâu rộng, đồng bộ công tác tuyên truyền phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó, vừa chú trọng tuyên truyền về truyền thống gia đình Việt Nam vừa cập nhật, trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho chị em thông qua các phong trào tiêu biểu của hội như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... Bằng các hình thức đa dạng như tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, loa phát thanh, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, giao lưu... đã giúp hội viên nâng cao hiểu biết, trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia hoạt động hội. Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Quán Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) chia sẻ: Được cán bộ hội tuyên truyền, chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Ví dụ như không phải đánh đàn mới là bạo lực gia đình mà còn có bạo lực về tinh thần, kinh tế; không phải phụ nữ là người phải làm hết tất cả mọi việc trong gia đình, cần phải chia sẻ công việc với chồng, con...

Trong quá trình triển khai, các cấp hội thường xuyên lồng

ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội về những nội dung liên quan đến công tác dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... Đặc biệt, thông qua hoạt động của các chi, tổ hội đã giúp nhiều hội viên tháo gỡ được những khó khăn gặp phải trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, xã Thuần Thành (Thái Thụy) cho biết: Từ khi tham gia hội tôi như có thêm sức sống. Khác hẳn với cuộc sống trẻ nhát trước kia chỉ biết có công việc, con cái, nay thỉnh thoảng được gặp gỡ, trò chuyện với chị em. Có những thời điểm tôi và một số chị em thông qua các phong trào tiêu biểu của hội như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... Bằng các hình thức đa dạng như tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, loa phát thanh, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, giao lưu... đã giúp hội viên nâng cao hiểu biết, trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia hoạt động hội. Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Quán Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) chia sẻ: Được cán bộ hội tuyên truyền, chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Ví dụ như không phải đánh đàn mới là bạo lực gia đình mà còn có bạo lực về tinh thần, kinh tế; không phải phụ nữ là người phải làm hết tất cả mọi việc trong gia đình, cần phải chia sẻ công việc với chồng, con...

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, để tạo điều kiện cho cán bộ hội các cấp, nhất là ở cơ sở và hội viên nông cốt được tiếp cận với kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về hôn nhân - gia đình, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, những điều cần biết trước khi kết hôn... Các cấp hội thành

lập 286 mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng 8 góc tư vấn về gia đình, 3 góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình; thành lập 138 câu lạc bộ cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ em, các mô hình: chi hội phụ nữ an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, mẹ và con gái... Đã có hơn 86% gia đình có con dưới 16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con theo giai đoạn phát triển của trẻ.

Kinh tế vững chắc là nền tảng của hạnh phúc gia đình, do đó các cấp hội phụ nữ còn chú trọng việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bằng các việc làm cụ thể như: nhận ủy thác vốn vay với các ngân hàng; tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề; giúp đỡ ngày công lao động, cung cấp cây, con giống, vận động hội viên tham gia kinh tế tập thể. Chị Trần Thị Loan, thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến (Tiền Hải) cho biết: Tôi nhận được 3 con lợn giống và thức ăn chăn nuôi do Hội LHPN huyện tặng. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, sự hỗ trợ của các cấp hội đối với những phụ nữ khó khăn như tôi là rất thiết thực, giúp tôi có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, chăm lo tổ ấm của mình.

Từ các hoạt động hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ đã có nhiều gia đình hội viên no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc tạo động lực, không khí phấn khởi thi đua giữa các cơ sở hội, góp phần quan trọng để các phong trào của phụ nữ phát triển bền vững.

KUẤN PHƯƠNG



Nghề phụ mang lại thu nhập khá cho nhiều phụ nữ ở thị trấn Kiến Xương.

Cùng với xét nghiệm chủ động và tiêm vắc-xin, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được Chính phủ xác định là một trong ba mũi tấn công nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông hiện đang triển khai một số ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: tổng đài áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trả lời các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; ứng dụng Bluezone phát hiện những trường hợp tiếp xúc với người nhiễm Covid-19; khai báo y tế điện tử thông qua việc cài đặt mã QR Code; phần mềm số sức khỏe điện tử và triển khai mạng wifi tại các chốt kiểm soát dịch. Ông Đỗ Như Lãm, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Thái Bình đã chủ động vận dụng thế mạnh của CNTT trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cách làm này đã và đang mang lại tác dụng kép khi vừa bảo đảm duy trì hiệu quả công việc thông suốt, kịp thời, vừa hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm và phòng, chống dịch một cách hiệu quả.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế phối hợp với Viettel Thái

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19



Để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng mã QR Code.

Bình đưa vào giải pháp áp dụng trí tuệ nhân tạo (tổng đài AI) để thực hiện các cuộc gọi tự động giúp cung cấp thông tin một cách cụ thể với tốc độ phản hồi nhanh hơn. Đây là một trong những ứng dụng CNTT được áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 5/8/2021. Tổng đài được cài đặt trên nền tảng số từ tổng đài phòng, chống dịch hiện có của

tỉnh 18009402 nhằm tiếp nhận khi muốn tìm hiểu thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo ông Đỗ Như Lãm, số với hệ thống trước đây, hệ thống AI có thể tiếp nhận từ 100 - 1.000 cuộc gọi cùng lúc sẽ tiết kiệm được nhân lực, câu trả lời sẽ chính xác, bảo đảm tính kịp thời,

đáp ứng nhu cầu của người dân khi muốn tìm hiểu thông tin về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy gọi là tổng đài nhưng điểm khác biệt là không cần người trực, các câu hỏi sẽ được tự động cập nhật, được biên tập và chuyển hóa cung cấp thông tin đến người dân một cách kịp thời, chính xác. Với những câu hỏi chưa trả lời được, tổng

dài sẽ tự động lưu lại sau đó sẽ tổng hợp để gửi cho các cơ quan chức năng giải đáp và tiếp tục cập nhật. Anh Vũ Ngọc Đại, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình chia sẻ: Khi kết nối đến tổng đài AI tôi luôn được hỗ trợ vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, các thông tin được cung cấp ngắn gọn, dễ hiểu, hữu ích.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 5 - 15/8, tổng đài đã nhận được 2.195 cuộc gọi; tổng số câu hỏi được cài đặt hệ thống 65 câu. Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố cập nhật các câu hỏi, câu trả lời lên hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân.

Đối với phần mềm số tay sức khỏe điện tử, đây là ứng dụng di động giúp người dân theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được kết nối trực tiếp với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Mục tiêu là giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ Bùi Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình cho biết: Phần mềm số tay sức khỏe điện tử giúp lưu trữ tốt hơn, giảm tải được số lượng người đến và thuận lợi trong quản lý hồ sơ sức khỏe. Trong việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, sử dụng phần mềm này người dân có thể tự đăng ký hoặc đăng ký hộ cho người thân và có thể nhận kết quả ngay sau tiêm. Sau tiêm nếu có phản ứng, người

dân hoàn toàn có thể tự cập nhật thông tin, từ đó các cơ sở y tế có thể cập nhật và tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ để xử lý kịp thời. Đến ngày 15/8 có 7.557 người cài đặt phần mềm; tổng số mũi tiêm được cập nhật trên hệ thống 36.390 mũi (chiếm 41,18% tổng số mũi đã tiêm).

Cùng với việc đưa vào hoạt động tổng đài tự động 18009402, phần mềm số sức khỏe điện tử, hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông vẫn duy trì triển khai việc tạo lập mã QR Code tại các chốt kiểm soát ra, vào tỉnh và phối hợp với Vinaphone Thái Bình, Viettel Thái Bình cung cấp dịch vụ internet, thiết bị wifi miễn phí để người dân thực hiện khai báo y tế điện tử tại các chốt. Sau 2 tháng triển khai đã có gần 7.000 lượt thực hiện khai báo y tế điện tử áp dụng QR Code tại các chốt kiểm soát ra, vào tỉnh. Trong đó, chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà

(Hưng Hà) có gần 4.200 lượt khai báo y tế điện tử áp dụng QR Code; chốt cầu Tân Đệ (Vũ Thư) gần 2.200 lượt; chốt cầu Trấn Dương (Hưng Hà) 394 lượt... Cùng với khai báo y tế bằng bản khai giấy, việc áp dụng khai báo điện tử qua mã QR Code giúp Thái Bình nhanh chóng thống kê tổng hợp báo cáo số liệu về tình hình chốt, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch cũng như bảo đảm phương tiện, hàng hóa được lưu thông nhanh chóng, thuận tiện.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, việc ứng dụng CNTT sẽ là biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG



Tại các chốt kiểm soát dịch của tỉnh đều thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua việc tạo lập mã QR Code.